

XÃ HỘI HÓA NGUỒN LỰC Chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh có 100% số xã, 7/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đang hoàn thiện hồ sơ công nhận xã NTM nâng cao. Một trong những "chìa khóa" mang lại thành công đó là do toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư.



Nguồn lực xã hội hóa góp phần tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Thúc đẩy xã hội hóa nguồn lực

Năm 2009, khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, toàn tỉnh mới có 7 xã đạt 11 - 12 tiêu chí; 88 xã đạt 7 - 10 tiêu chí; 127 xã đạt 3 - 6 tiêu chí; 42 xã đạt 1 - 2 tiêu chí và 3 xã không có tiêu chí nào đạt; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ kinh tế - xã hội khu vực nông thôn hầu hết chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Chính vì thế, việc hoàn thành mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về xây dựng NTM được xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, Thái Bình đã xác định chỉ có huy động xã hội hóa thì mới có thể thực hiện thành công xây dựng NTM và đã quyết định ban hành các cơ chế, chính sách cũng với các địa phương trong tỉnh huy động nguồn lực trong nhân dân. Khởi đầu của một loạt các cơ chế, chính sách như Quyết định số 09 ngày 16/8/2011 về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư công trình kết cấu hạ tầng NTM, sau này là Quyết định số 02 ngày 7/2/2013 và Quyết định số 19 ngày 7/11/2013 của UBND tỉnh được sửa đổi, bổ sung từ Quyết định số 09 về cơ chế hỗ trợ xi măng


xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM. Với tổng lượng xi măng đã cấp gần 1,3 triệu tấn (tương đương hơn 1.500 tỷ đồng), các địa phương trong tỉnh đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng góp công, góp của xây dựng nên những công trình, đem lại diện mạo mới cho quê hương. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.300km kênh mương cấp 1 đã được cứng hóa; hơn 3.780km đường giao thông nội đồng được nâng cấp; hơn 1.090km đường trục xã, hơn 1.910km đường trục thôn, gần 3.200km đường nhánh cấp 1 trục thôn, 2.215km đường ngõ xóm được cải tạo và nâng cấp; 207 trường học, 85 nhà văn hóa, 984 nhà văn hóa thôn, 125 sân thể thao xã, 180 trạm y tế xã được xây mới. Sau Quyết định số 09, Thái Bình tiếp tục ban hành Quyết định số 12 ngày 2/8/2012 ban hành quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2015, sau này là Quyết định số 19 ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12; từ đó đã thu hút được 57 dự án đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng, chuyển giao từ nguồn vốn chương trình mục tiêu

quốc gia và nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, góp phần phủ kín mạng lưới nước sạch trên địa bàn từ năm 2018; đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách khác nhằm thúc đẩy huy động xã hội hóa trong dân như: chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn trên địa bàn tỉnh...

Chính sách đúng hiệu quả cao

Các cơ chế, chính sách được ban hành kịp thời và có tính thực tiễn cao đã tạo điều kiện cho các địa phương khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cũng từ đó, hàng nghìn hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ cổng đầu, nhà ở, công trình phụ với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Điển hình như xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) có 192 hộ dân đã hiến hơn 4.000m² đất, tự tháo dỡ 205 trụ công, hơn 2.900m² tường rào, 30 công trình phụ, 1 nhà thờ họ và di chuyển 1 ngôi mộ 13, 167 cây lâu năm với giá trị hơn 2,6 tỷ đồng; xã Thanh Tân (Kiến Xương) các hộ dân đã hiến gần 3.800m² đất, tự

**Ông Vũ Văn Hạnh,
Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà**




Là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM, Hưng Hà luôn xác định cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước thì việc huy động xã hội hóa trong cộng đồng dân cư là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì thế, để tạo nguồn giúp các địa phương huy động xã hội hóa, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện Hưng Hà còn có cơ chế đặc thù như: thực hiện hỗ trợ 100% tổng số tiền huyện được điều tiết từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất cho xã triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ kinh phí từ 100 - 150 triệu đồng/xã thực hiện dồn điền đổi thửa quy vùng sản xuất, có cơ chế khen thưởng riêng cho các xã về đích NTM... Các cơ chế, chính sách được ban hành kịp thời và phù hợp với từng giai đoạn đã thúc đẩy các địa phương quyết tâm khắc phục khó khăn để về đích NTM.

**Ông Nguyễn Cao Luyện, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình)**



Xuất phát điểm chỉ đạt 9/19 tiêu chí nhưng chỉ sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM, đến năm 2014, xã Đông Thọ được công nhận đạt chuẩn NTM. Để có được thành công đó, xã Đông Thọ đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng NTM. Trong đó, xã đã huy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng dân cư giúp địa phương có điều kiện để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong cộng đồng dân cư của xã đạt 31 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng nguồn vốn xây dựng NTM; điển hình như gia đình bà Bùi Thị Chén, gia đình ông Phạm Đức Toại, gia đình ông Phạm Văn Đắc (thôn Lam Sơn)...

**Bà Đinh Thị Nụ, 85 tuổi, thôn Trần Phú,
xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà**



Tôi rất ủng hộ chủ trương huy động xã hội hóa trong nhân dân để đầu tư kết cấu hạ tầng NTM. Chính vì thế, ngay sau khi xã Chi Lăng phát động, tôi đã vận động các con đóng góp cùng địa phương xây dựng 3 tuyến đường của thôn Trần Phú và thôn Tân Tiến với tổng chiều dài gần 1km; đồng thời, ủng hộ nâng cấp từ đường họ Đinh và các khu di tích lịch sử văn hóa, nơi thờ tự tôn giáo trên địa bàn xã với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Tôi hy vọng sự đóng góp của gia đình sẽ góp phần tích cực cùng địa phương tiếp tục cùng cố và duy trì các tiêu chí NTM, từ đó không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

thảo dỡ hơn 2.000m² tường xây, 47 cổng, 2 bếp, 4 nhà ở, 11 công trình phụ, 2 miếu và di chuyển 3 ngôi mộ tổ; xã Đông Hà (Đông Hưng) đã có 183 hộ dân tham gia hiến hơn 1.000m² đất, trong đó có 15 hộ hiến 420m² đất thổ cư để làm đường giao thông liên thôn... Không chỉ đóng góp bằng hiện vật, nhiều người dân địa phương và con em xa quê cũng tích cực ủng hộ bằng tiền, từ đó góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM như: gia đình ông Ngô Văn Phát (xã Nam Hưng, Tiên Hải) ủng hộ gần 13 tỷ đồng; gia đình ông Lê Anh Tuấn (xã Tây Phong, Tiên Hải) ủng hộ 3 tỷ đồng; gia đình ông Trần Xuân Ý (xã Tân Lễ,

MINH HƯNG

Sát cánh với doanh nghiệp, người lao động

Tước điển biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát cánh với doanh nghiệp (DN), người lao động (NLD) trong lúc khó khăn.

Công ty TNHH Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh) là một trong những DN chịu tác động lớn từ dịch Covid-19. Khách hàng của Công ty đột ngột dừng nhập nguyên liệu sản xuất, dừng sản xuất, dừng xuất hàng, không có đơn hàng mới. Nhiều khách hàng thông báo ngưng, hủy đơn hàng, chậm thanh toán, kéo dài thời gian thanh toán so với hợp đồng. Vì thế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời gian qua, Công ty đã cố gắng duy trì, tạo mới điều kiện cho NLD có việc làm để ổn định cuộc sống. Ban giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng nhờ lễ nội địa để may gia công lại, kể cả các đơn hàng không chuyên để tạo việc làm cho công nhân. Tuy vậy, Công ty vẫn không thể tiếp tục duy trì việc làm cho NLD như trước mà đã phải ngừng sản xuất ở một số xưởng, các bộ phận, phòng ban thay nhau nghỉ luân phiên trên 50%.

Tại Xí nghiệp May Đông Thắng (thị trấn Kiến Xương), vì dịch Covid-19 mà từ việc may quần áo gia công cho đối tác nước ngoài ổn định hàng chục năm qua thì nay đã phải tìm các mặt hàng khác sản xuất, tạo việc làm cho NLD như ga, gối, khẩu trang,

quần áo lót... Khi chưa có dịch, Xí nghiệp chỉ nghỉ ngày chủ nhật, duy trì làm 9 - 10 tiếng/ngày nhưng nay chỉ làm từ 7 - 8 tiếng/ngày, thậm chí nghỉ cả thứ bảy. Ngoài ra, Xí nghiệp cũng chỉ tổ chức may tập trung tại xưởng, không làm về nhà ở các nơi khác. Ông Trần Thế Thảo, Giám đốc Xí nghiệp khẳng định: Bình quân mỗi năm doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng nhưng do dịch Covid-19 chắc chắn năm nay sẽ giảm một nửa. Xí nghiệp sẽ cố gắng duy trì trong 6 tháng đầu năm nay nhưng nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp chắc chắn sẽ phải ngừng sản xuất.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương cho biết: Chụm tác động từ dịch Covid-19, 5 DN phải giảm giờ làm là Công ty TNHH Sơn Hà, Công ty TNHH Hanul, Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ, Công ty Phúc Kiến, Xí nghiệp May Đông Thắng; 3 DN bố trí cho công nhân nghỉ phép năm 2020, 1 DN cho công nhân nghỉ luân phiên và nghỉ có trả lương. Trước những khó khăn, Liên đoàn Lao động huyện đã đề nghị công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khó khăn, vướng mắc của các DN, vận động NLD nâng cao năng suất lao động, chung tay cùng DN vượt khó. Kịp thời chuyển tải các văn bản chỉ đạo của cấp trên xuống các công đoàn cơ sở đồng thời phối hợp với các ngành liên quan triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch

bệnh. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với các DN tổ chức vệ sinh môi trường làm việc, phun thuốc khử khuẩn, mua nước sát khuẩn tay và cấp phát khẩu trang. Yêu cầu các DN thu khẩu trang cũ, cấp khẩu trang mới để tránh tình trạng vứt rác bừa bãi; đồng thời, mua máy đo thân nhiệt, trong đó yêu cầu đo cho công nhân 2 lần/ngày. Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chủ sử dụng lao động bảo đảm sức khỏe NLD. Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho công nhân, bố trí nghỉ giãn cách khi làm việc. Đặc biệt, đối với DN chủ là người Trung Quốc, Liên đoàn Lao động huyện tiếp xúc xuống nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền để NLD hiểu, không hoang mang, lo lắng về sự lây nhiễm khi làm việc; yêu cầu công đoàn các DN phối hợp xem xét, đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến NLD do dịch Covid-19 dẫn đến NLD không có việc làm phải nghỉ việc. Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù các DN chịu nhiều thiệt hại về kinh tế song đều thực hiện tương đối tốt và rất có ý thức trong việc phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho NLD.

Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở nghiên cứu trích nguồn kinh phí công đoàn để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như mua khẩu trang, mua máy khử khuẩn để hỗ trợ DN.

THU THỦY



Công nhân Xí nghiệp May Đông Thắng giãn cách khi làm việc để phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ là triệu phú xứ hoa, cây cảnh

Từ tích tụ ruộng đất, chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây cảnh mà anh Lương Hồng Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hồng Việt (Đông Hưng) đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2010, anh Thái đầu tư vào mô hình chăn nuôi khép kín với diện tích chuồng trại 500m² và vườn cây ăn quả rộng khoảng 1.500m². Anh nuôi lợn thịt và gà lai chơi thương phẩm. Những năm đầu, sau khi trừ chi phí, anh thu về hơn 250 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với thu nhập 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Trước thực trạng một số người dân không tha thiết với đồng



Những gốc đào sau khi người dân chơi tết được anh Thái mua lại để chăm sóc cho vụ tết sau.

ruộng do không có lao động và chi phí tăng cao, anh Thái đã thuê, mượn lại từ những gia đình không có nhu cầu sử dụng và làm đơn đổi nghị UBND xã cho chuyển đổi hơn 5 mẫu đất cấy lúa kém hiệu quả sang làm vườn. Trên diện tích này, anh trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như đào, quýt và các loại cây công trình. Ông Hà Minh Hiến, thôn Đông, xã Hồng Việt cho biết: Tôi là người buôn đào tết. Tôi luôn chọn đào của vườn nhà anh Thái vì đáng đẹp, hoa nở đúng dịp mà giá cả rất phải chăng.

Là người ham học hỏi, anh Thái luôn dành nhiều thời gian tìm tòi, tích lũy thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, họ sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương; thường xuyên tìm đọc thêm sách, báo và những tài liệu hướng dẫn

về khoa học kỹ thuật, chính vì vậy mô hình kinh tế của gia đình anh ngày càng phát triển, mang lại thu nhập cao. Ngoài diện tích trồng các loại cây cảnh, chăn nuôi tại gia đình, anh Thái còn có khoảng 10 mẫu ruộng cấy lúa; anh cũng đầu tư 4 máy mương phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ. Anh Thái chia sẻ: Đi nhiều nơi, thấy rơm rạ bị bỏ phí, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, tôi đã góp vốn mua 2 máy cuộn rơm, mua rơm cung cấp rơm cho các trại nuôi bò và các địa phương dùng trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm anh Thái thu lãi khoảng 600 triệu đồng từ trồng cây cảnh, chăn nuôi và làm dịch vụ; tạo việc làm cho 8 người dân với mức thu nhập thấp nhất là 3,5 triệu đồng, cao nhất hơn 16 triệu đồng/người/tháng. Anh Thái

chia sẻ thêm: Thành công là vậy nhưng cũng có nhiều thời điểm khó khăn vì dịch bệnh, thời tiết, giá cả, tôi cũng lo lắng nhưng kiên trì, mọi khó khăn cũng dần qua. Ông Lương Ngọc Nam, xã Hồng Việt cho biết: Tôi làm cho anh Thái được trả 300.000 đồng/ngày công. Công việc đều đặn nên thu nhập ổn định. Nhiều thanh niên cũng đến đây tham quan, học tập kinh nghiệm của anh Thái.

Bên cạnh việc năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, anh Lương Hồng Thái còn là một cán bộ đoàn được tin nhiệm tại địa phương. Là Bí thư Đoàn Thanh niên xã, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy, cống hiến sức trẻ trên mọi lĩnh vực. Bản thân anh

cũng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn, nhất là hiến máu tình nguyện. Anh đã 10 lần hiến máu tình nguyện, tích cực vận động người thân và đoàn viên, thanh niên trong xã tham gia hiến máu tình nguyện. Gia đình anh là gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Không chỉ làm giàu cho gia đình, quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế trong trồng trọt, chăn nuôi, xuất, anh Thái còn chia sẻ, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên trong xã cùng áp dụng vào thực tế. Với sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm trong công việc, anh Thái luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Với anh, đó là phần thưởng lớn nhất của người cán bộ đoàn.

KUẨN PHƯƠNG